

**ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ประจำปี พ.ศ.2559 รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น
รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ**

นำเสนอเมื่อ : 3 ต.ค. 2559

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559
รางวัลสุดยอดระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วท๙๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลสุดยอด
ระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รางวัลสุดยอด ระดับประเทศ จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเชิงประจักษ์ และได้รับการตัดสินรางวัลสุดยอดระดับประเทศ ได้แก่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๒๖ โรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน รางวัลดีเด่น ระดับโซนเขตตรวจราชการ ได้แก่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๒๖ โรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน และรางวัล ระดับโซนเขตตรวจราชการ ได้แก่ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๒๖ โรงเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๘๓ โรงเรียน นั้น

ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลและขอส่งประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลสุดยอด ระดับประเทศ และรางวัลดีเด่น รางวัลดี ระดับโซนเขตตรวจราชการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนทราบ และเผยแพร่ผลงานต่อไป ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายการณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๓๒

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

[ที่ ศธ 04006/ว391 และประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ต.ค.59

*หมายเหตุ ขอขอบพระคุณสมาชิกเว็บไซต์หมู่บ้านนอก 08985xxxxx เป็นอย่างสูงครับ
ที่เมตตาโทรมาแจ้งแก้ไขคำผิดครับ